

Ba Tàu tâm sự

Tác Giả: Arjen Nguyen

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 18:41

Đau đổu nhất là câu : " Họ không bao giờ có được sự cảm nhận như chúng ta, vì ngoài việc chúng ta, họ còn bận chờ nhau suốt 37 năm !!!! "

Một bài viết quá hay đã nói lên được tất cả sự thật mà xưa nay chúng ta có người nào viết. Tác giả tự cho mình là người Trung Hoa nhưng cũng có thể là một người VN đang ở Hải ngoại hay một người VN trong nước lấy danh nghĩa một người Trung Hoa để gióng lên tiếng nói cảm nhận như người... Một bài viết mạch lạc, rõ ràng, không sai lệch chính tả, là một người có văn hóa. Xin giới thiệu đến mọi người để được suy gẫm.

BNL

.Lá Thờ thờ Thờ Đô thờ nần:

BA TÀU TỎ SỢ ...

"Người Việt chúng ta có một thế hệ người Việt ở Miền Nam Hoa Kỳ và Châu Âu một thế hệ. Nhưng không bao giờ họ có được sự cảm nhận như chúng ta vì ngoài việc chúng ta còn bận chờ nhau suốt 37 năm rồi. Chính họ làm tổn thương và suy yếu lẫn nhau. Họ không thể có những bang hội đoàn kết giúp nhau tổ chức cảm nhận như chúng ta mà chỉ có những hội đoàn chỉ chú tâm việc phô trương thanh thế và đả kích vào việc. Họ thích được phô trương, thích được khen, được cảm nhận mà thiêu trừ m trở ngại cái thế của họ. Thậm chí họ tổ chức đang sự họu một quy định khác để có thể làm thay đổi chính trị VN. Họ tăng bực nhau, vinh danh nhau, ghen tị cho nhau và tự xem đó là ... quân lực của họ".

quá đúng

L

Một bài viết của người Việt gốc Hoa đáng để suy nghĩ



Không biết xuất phát từ đâu và từ bao giờ, người VN gọi chúng ta là “Ba Tàu”, là “thông suốt” với hàm ý phân biệt đối xử và miệt thị. Có lẽ họ còn hận cha ông chúng ta ngày xưa đã đặt ách thống trị cả ngàn năm lên đất nước này. Và cũng có thể họ ghen tị với sự thành công của chúng ta tại miền Nam trước đây.

Ba Tàu tâm sự

Tác Giả: Arjen Nguyen

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 18:41

Dù cho ngày nay hai nßc có 16 chß vàng đß vußt ve nhau, dù cho ngßi ta hát lên nhßng bài ca hßu nghß núi lißn núi sông lißn sông đß ca ngßi nhau, dßi mßt ngßi dân VN, chúng ta vßn là “Chßt Ba Tàu ăn rau sßnh bßng”

Hoa Kißu Saigon chúng ta ß Chß Lßn tßng có mßt thßi hoàng kim, tßng có tißng tăm lßy lßng trßc ngày 30.4.1975. Ngày xßa cha ông chúng ta qua đßy đß chßy loßn và cũng đß kißm sßng. Đßt nßc VN đã nßi tißp bao thß hß chúng ta kß tß nhßng ngßi di cß đßu tiên vào thß kß thß 3 trßc công nguyên. Ngßi Hoa Chß Lßn cßa chúng ta chß mßi đßnh cß tß thß kß 19 khi ngßi Pháp tuyßn mß hàng loßt phu đßn đßn. Năm 1949 khi Tßng Gißi Thßch thua ß lßc đßa, mßt sß ngßi Hoa chúng ta di cß sang VN chßng khác gì nhßng ngßi Mß gßc vißt ra đi năm 1975.

Cha ông chúng ta tha phßng cßu thßc đßn đßy lßy sßc làm phu, bán mß hßi cho chß đßn đßn đß kißm sßng, hay oßn vai vßi gßnh ve chai trên lßng, và cũng tß gßnh ve chai đó mà hôm nay thß hß chúng ta đã thành đßt trên đßt nßc này. Dù chúng ta nói tißng Vißt rßnh hßn là tißng mßt đß nhßng chúng ta vßn luôn tß hào và hßnh đßn rßng ta là ngßi Trung Hoa vì tß qußc Trung Hoa chúng ta đã vßn lên hàng đßu thß gßi vß nhißu mßt.

Đßt nßc chúng ta có rßt nhißu đßm gißng vßi VN. Cũng da vàng mũi tßt cũng văn hóa Á Đông, cũng tßng đßng vß tßp quán tín ngßng, gißng nhau vß thß chß chính trß và ta cũng có mßt bß phßn không chßp nhßn CS sßng riêng bißt ß ĐßLoan.

NGßi Vißt ß Mß cũng bß nßc ra đi nhß chúng ta, nhßng có đßu lß là trong sß hß có nhßng nhóm ngßi rßt nß ào không hß tß hào vß đßt nßc hß dù rßng VN ngày nay đang đßc cß thß gißi khen ngßi. Hß đßn Mß cũng y nhß cha ông chúng ta ngày xßa chß vßi bß qußn áo trên ngßi, nhßng hß sßng hßn cha ông chúng ta rßt nhißu vì nßc Mß có nhßng chính sách an sinh xã hßi rßt tßt cho nên hß không phßi qußy trên lßng gßnh ve chai. Tuy nhiên hß không dám cam đßnh nhß chúng ta đßnh nßng hß bß nßc ra đi vì nßn đßi kém sau chißn tranh ß VN mà hß cho rßng hß bß nßc ra đi không phßi vì đßi mà vì tß nßn CS, nói nhß thß nó mßi chính trß, nó mßi sang. Thßa nhßn chßy trßn đßi tha phßng cßu thßc thì quá tßm thßng.

Phßi chßng cußc sßng tßt ß Mß đã làm thay đßi nhßn cách cßa hß. Phßi chßng không phßi qußy gßnh ve chai, không phßi lo mßu sinh cho nên hß mßi có thì giß tßp nhau lßi đß cùng nhau đßt lßa hßn thù. Hß chßng lßi đßt nßc hß thß mßt, hß không mußn nßc hß giàu lên, hß chßng lßi bßt cß đßu u gì làm cho nßc hß phát trißn và thßt khó hißu là hß còn mußn nßc chúng ta phßi xâm lßng nßc hß cho dân hß lßm than thì hß mßi hß đß.

Cha ông chúng ta tha phò ng cò u thò c rừ i đừ nh cò VN vì đây là đừ t lành, chúng ta lờ p ra nhò ng bang hừ i đừ giúp nhau, sừ đoàn kừ t giúp chúng ta từ n từ i và giàu có. Chúng ta ra sừ c làm ăn cừ n mừ n đừ phát triừ n và hừ ò ng đừ n từ ò ng lai con cháu, chúng ta đã thành công nhò ng bao đừ i nay chúng ta vừ n luôn mừ vừ từ quừ c.

Phừ i nói rừ ng thừ i cừ c thừ nh cừ a chúng ta là thừ i trừ c 30.4.1975. Chúng ta cảm ò n chừ đừ VNCH, chừ đừ mà nhò ng ngừ ò i Viừ t chừ ng cừ ng ờ Mừ đang tôn vinh. Chừ đừ này đã giúp cho chúng ta ăn nên làm ra và nừ m giừ mừ t từ lờ rừ t quan trừ ng cừ a nừ n kinh từ . Nhừ chừ đừ này mà từ gánh ve chai cừ a tiừ n nhân, chúng ta đã nừ m giừ và kiừ m soát hừ u nhừ toàn bừ các vừ trí quan trừ ng cừ a nừ n kinh từ miừ n Nam VN đừ c biừ t trong 3 lãnh vừ c, sừ n xuừ t, phân phừ i, và tín đừ ng. Đừ n cuừ i năm 1974, chúng ta đã kiừ m soát hừ n 80% các cừ sừ sừ n xuừ t cừ a các ngành công nghiừ p thừ c phừ m, đừ t may, hóa chừ t, luyừ n kim, đừ n...và gừ n nhừ đừ t đừ c đừ c quyừ n thừ ò ng mừ i: 100% bán buôn, hừ n 50% bán lờ , và 90% xuừ t nhừ p cừ ng. ờ miừ n Nam VN Hoa kiừ u chúng ta gừ n nhừ hoàn toàn kiừ m soát giá cừ thừ trừ ò ng. Ngừ ò i Viừ t cừ khen rừ ng chúng ta giừ i thừ ò ng mừ i nhừ ng không hừ n thừ . Chính cái chừ đừ VNCH đã quá ò u đừ i chúng ta và trong chừ đừ này bừ t cừ đừ u gì chúng ta cũng có thừ mua đừ c bừ ng tiừ n.

TRỪ C 30/4/1975 CHÚNG TA MUA ĐỪ T suừ t mừ i thừ i kừ cái ghừ quừ n trừ ò ng quừ n 5 là cái chừ c quyừ n lờ c cai quừ n vùng Chừ Lừ n. Chúng ta mua thông tin từ các bừ , từ các từ ò ng lãnh quân đừ i, từ các từ nh trừ ò ng, quừ n trừ ò ng, tiừ u khu trừ ò ng đừ nừ m thừ i cừ . Chúng ta mua đừ t nhừ ng gói thừ u béo bừ , thừ u tóm vừ t liừ u chiừ n tranh, và hừ u hừ t nhừ ng mừ t hàng thiừ t yừ u cừ a nừ n kinh từ .

Chính vì vừ y Chừ Lừ n, thừ phừ Hoa Kiừ u từ i VN cừ a chúng ta là nừ i kiừ m soát nừ n kinh từ miừ n Nam. Nhừ ng ông cán bừ nừ m vùng CS cừ trú trong đừ a bàn Chừ Lừ n an toàn hừ n bừ t cừ nừ i nào ờ SaiGon. Ngô Đừnh Diừ m cũng chừ n Chừ Lừ n đừ ò n nầu khi bừ quân đừ o chính truy lừ ng.

Trong nhừ ng ví đừ cho sinh viên kinh từ , nhừ ng ngừ ò i giừ ng đừ y thừ ò ng nêu hình ò nh mừ t con đừ ò ng có 2 tiừ m từ p hóa, mừ t cừ a ngừ ò i VN và mừ t cừ a ngừ ò i Tàu. Mừ t thừ i gian sau, tiừ m cừ a ngừ ò i VN chừ t trừ c, cuừ i cùng chừ còn tiừ m cừ a ngừ ò i Tàu. Ngừ ò i ta lý giừ i rừ ng, nừ u mừ t thùng đừ u lờ a mua 20 đừ ng ngừ ò i VN chừ bán 20 đừ ng rừ i thì ngừ ò i Tàu bán có 20 đừ ng xem nhừ không có lãi. Dĩ nhiên ngừ ò i VN chừ ng thừ hiừ u đừ c từ i sao và phừ i đừ p tiừ m. Chừ ng phừ i chúng ta có vừ n liừ ng, chừ ng phừ i chúng ta có tài giừ m chi phí. Bí quyừ t nừ m ờ chừ chúng ta đừ c mừ t lờ kim ờ đứy thùng rừ i rút bừ t ra nừ a lít thừ thôi. Sau khi tiừ m ngừ ò i VN đứng cừ a thì chúng ta bán 21 đừ ng thừ m chí 22 đừ ng mà vừ n chừ ng có ai phàn nừ n.

NGỪ ò I VIỪ T KHÔNG THỪ CỪ NH TRANH thừ ò ng mừ i vừ i chúng ta vì chúng ta đoàn kừ t, vì

chúng ta thà khả năng làm hàng nhái, hàng giả, thà ma giáo trong thò ng trò ng. vì thà mả i có câu nói cũ a ngườ i Viế t là “Hò ng Kông bên hông Chồ Lồ n”. Và điề u quyế t đầ nh nhấ t là chúng ta có cái ô dù rồ t lồ n cũ a chồ đầ VNCH. Nhồ ng ông vua lúa gồ o, vua sắ t thép, nhồ ng ông trùm hàng quân tiế p vồ đầ u là ngườ i Tàu chúng ta. Chúng ta có khả năng biế n hóa giá cũ bắ t cũ mắ t hàng nào, chồ cũ n mắ t tin đầ n chúng ta có thồ giố i quyế t xong hàng tồ n kho mắ t sồ m mắ t chiề u. Chúng ta có khả năng tích trồ rồ t lồ n nhồ ng mắ t hàng khan hiồ m đầ tung ra thồ trồ ng khi cũ n.

Khi ông tồ ng râu kồ m Nguyồ n Cao Kồ nhồ m chồ c Chồ Tồ chồ y Ban Hành Pháp Trung ổ ng ông đã nhồ n ra mắ i đề đầ a tồ khả năng thồ ng trồ và lũng đồ n cũ a chúng ta vồ thồ ng mắ i, ông ra lồ nhồ tồ hình ông Tồ Vinh, mắ t tay trùm lúa gồ o ngườ i Tàu đầ rắ n đề, nhồ ng mắ t ông Tồ Vinh chồ t chồ ng ổ nhồ ng gồ đầ n Chồ Lồ n, mắ t mình ông Kồ chồ ng thồ đầ i đã vá trồ i, vồ i đầ ng tiế n chúng ta vồ n phầ phầ tồ n tồ i.

NỒ U NÓI ĐỒ N THỒ HỒ N thì phồ i nói dân Chồ Lồ n chúng ta cùng chung mắ i thù vồ i nhồ ng ngườ i Viế t đang chồ ng cũ ng tồ i Mồ . Ngày xồ a, chúng ta có thồ mua đầ c ông bồ trồ ng, chúng ta có thồ mua đầ t cái ghồ quồ n trồ ng có thồ làm mắ a làm gió thồ ng trồ ng ổ miồ n Nam nhồ ng chúng ta vồ n phồ i cay đầ ng bóp bồ ng đổng thuồ đầ u đầ n cho các ông giố i phóng nồ m vùng mà không thồ báo cho cũ nh sắ t và cũng không có cách nào khác, không thồ làm gì đầ c nồ u muồ n yên thân.

Sau 30.4.1975 hồ mồ chiồ n đồ ch đánh tồ sồ n mắ i bồ n mà nồ n nhân hồ u hồ t là Hoa kiồ u Chồ Lồ n. Vồ i chồ đầ này chúng ta chồ biế t tích trồ vàng bồ c chồ thồ i cũ tuy nhiên thồ i hoàng kim cũ a chúng ta đã thồ c sồ chồ m đầ t rồ i. Năm 1979 khi Trung Quồ c tồ n công VN, mắ t bồ u không khí nồ ng nồ bao trùm cũ ng đầ ng Hoa kiồ u chúng ta. Tồ t cũ nhồ ng viên chồ c có chút chồ c vồ trong chính quyồ n đầ u bồ phồ truồ t, Hoa kiồ u bồ phân biế t đầ i xồ và giám sát nghiề m ngồ t. Vào nhồ ng năm này, VN chồ a mồ cũ a thồ trồ ng vồ i thồ giố i nên chúng ta không thồ phát huy sồ trồ ng cũ a mình là thồ ng mắ i. Hồ cài cũ m nhồ ng cán bồ Hoa vồ n vào cũ ng đầ ng chúng ta đầ giám sát. Hoa kiồ u và Thiên Chúa Giáo là hai đầ i tồ ng không thồ kồ t nồ p đầ ng.

Trong các tháng 3, 4 năm 1978, khoồ ng 30.000 doanh nghiồ p lồ n nhồ cũ a Hoa kiồ u bồ quồ c hồ u hóa. Vồ thồ kinh tồ cũ a đầ sồ tồ sồ n Hoa kiồ u bồ hồ y bồ , nhà nồ c thồ t chồ t kiồ m soắ t nồ n kinh tồ .

Áp lồ c nồ ng nồ lên ngườ i Hoa chúng ta đầ n nồ i nhiồ u ngườ i đã sồ ng mắ y đầ i ổ VN phồ i bồ lồ i tài sồ n đầ vồ Trung Hoa làm lồ i tồ đầ u. 250 ngàn ngườ i Hoa đã chồ y sang TQ năm 1979 qua

biên giới phía Bắc chúng ta giới sự kiện này là nhân kiện.

Họ cảm nhận giác về chúng ta là họ đồng lòng vì dòng máu Trung Hoa về họ trong huyết quản chúng ta, họ xung đột lan rộng giữa họ và VN thì chúng ta là mối nguy hiểm tiềm tàng. Những người Việt chúng ta không thể không nói rằng VN khi họ ở trong Trung Quốc, là tay sai của người Tàu. Họ chúng ta hiểu gì về chúng ta, chúng ta hiểu gì về chính dân tộc của họ, họ chúng ta hiểu gì về CS đối tượng mà họ đang chúng ta.

Số về họ chúng ta VNCH trước đây, trong họ CSVN Hoa Kỳ chúng ta như những con heo bị săn bắt tàn nhẫn, con của heo heo tàn ác. Tình thế dân tộc họ nghĩa của người Việt rất ghê sợ, họ có họ chúng ta chính quyền họ kích động bài Hoa thì họ chúng ta không còn đất sống. Những người lãnh đạo VN hiểu rõ vũ khí tinh thần yêu nước của dân tộc VN. Họ đã sử dụng vũ khí đó đánh bại người Mỹ mà họ gọi là chiến tranh nhân dân.

THÁI ĐỘ MỸ ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN VN đối với họ những tranh chấp căng thẳng về chúng ta bị bên Đông nắm trong sách lược ngoại giao rất khôn ngoan của họ. Họ tin vì động sau họ là cộng đồng dân tộc anh hùng.

Những nhà lãnh đạo Trung quốc hiểu rõ và rất dễ dàng khi tinh thần dân tộc VN được phát động thì làn sóng bài Hoa sẽ không thể ngăn được và mối nguy hiểm cho Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều hơn năm 1979. Họ nên có chuyện các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau để giảm bớt làn sóng chúng ta Trung Quốc trong nước. Những người Mỹ giỏi Việt chúng ta hiểu rõ điều này cho nên họ luôn tìm cách kích động bài Hoa để gây xáo trộn trong nước gây khó khăn cho chính quyền, thà mất mặt về họ chứ..

Những năm tháng VN gọi Trung Quốc là “bên bàn tay trắng Bắc Kinh” là những năm tháng khốn khổ cho Hoa Kỳ chúng ta. Chúng ta phải cố gắng đi cái gốc của mình. Con cháu chúng ta mang họ Tàu bên họ, công chúng họ sa thải, họ phân biệt đối xử, hàng hóa chúng ta bị tẩy chay.

Xưa nay người Việt về họ không thích người Tàu vì nhiều lý do họ đã biết. Chính yếu tố này được những người Việt chúng ta không thể không khai thác để kích động lòng dân. Họ kích động dân không phải họ yêu nước mà chúng ta. Họ chúng ta làm khó cho nhà cầm quyền VN, càng gây rối họ càng họ thà mất mặt. Họ nói chính quyền VN cho chúng ta vào khai thác Bô Xít

▣ Tây Nguyên là ṃc ḅy âm ṃu nḡ̣ i Tàu, sau này ta ṣ sinh con đ̣ cái ṛ i thôn tính VN. Ḥ nói cho chúng ta trúng đ̣̄ c nḥ ng gó i tḥ u ḷ n vì chính quỵ n VN là tay sai nḡ̣ i Tàu, khị p nḥ̄ c Tàu, pḥ i dành ̣ u ái cho nḡ̣ i Tàu v.v... Ḥ đánh ḷ a và kích đ̣̄ ng đ̣̄ c ṛ t nhị u nḡ̣ i Vịt yêu ṇ̄ c ḥ i ngọ̄ i ḅ ng chiêu bài này.

Ṇ u là nḡ̣ i Hoa ṣ ng ̣ VN ai cũng tḥ m thía ṛ ng nḥ ng nhà lãnh đ̣ o VN luôn xem chúng ta là đ̣ i ṭ̄ ng c̣ nh giác ṣ 1. Ṃ tuy đã gây bị t bao tḥ m ḥ a chị n tranh trên đ̣̄ t ṇ̄ c VN, Trung Qụ c ḅ bị t bao c̣ a c̣ i đ̣̄ ỵ m tṛ VN trong cụ c chị n này. Tḥ nḥ ng nhân dân và nḥ ng nhà lãnh đ̣ o VN ngày nay cḥ ng ai còn xem Ṃ là ḳ thù mà nḡ̣ c ḷ i, TQ ḷ i ḅ xem là ṃ i đe đ̣ a nguy hị m, là ḳ thù tị m tàng ṣ 1.

Nḥ ng chính sách c̣ a VN ṿ ngọ̄ i giao và qụ c phòng đã cho tḥ y càng ngày ḥ càng xích g̣ n đ̣ n Ṃ và c̣ nh giác cao đ̣̄ ṿ i chúng ta. Cḥ Ḷ n ngày nay không còn tḥ i hoàng kim cũ, hàng hóa xụ t x̣ ṭ TQ ḅ ḳ tḥ , dù có ṭ t đ̣ n đầu ṿ n ḅ xem là hàng kém cḥ t ḹ ng cḥ đ̣̄ c gị i bình dân ṣ đ̣̄ ng vì giá ṛ .

Chúng ta đang ṣ ng khá bình đ̣̄ ng ṿ i nḡ̣ i Vịt trong ṇ̄ c nḥ ng chúng ta ṿ n có c̣ m giác ṛ ng chúng ta là công dân lọ i 2 vì ḥ ṿ n c̣ nh giác chúng ta, không tin ṭ̄ ng chúng ta, ṿ n không x̣ p chúng ta vào các cḥ c ṿ quan tṛ ng, không cho chúng ta làm vị c trong nḥ ng ngành liên quan đ̣̄ n an ninh qụ c phòng. Tuỵ t đ̣̄ i không có dây ṃ ṛ má huỵ t tḥ ng nḡ̣ i Tàu khi làm trong nḥ ng lãnh ṿ c bí ṃ t qụ c gia. Còn nḥ nḥ ng năm chị n tranh, khi ḥ còn nḥ n vị n tṛ c̣ a chúng ta nḥ ng Mị n Ḅ c ḥ không bao gị cho nḡ̣ i Hoa chúng ta đi nghĩa ṿ quân ṣ . Ḅ i vì ḥ không mụ n có nḡ̣ i Tàu tham gia cụ c chị n tranh gị i phóng dân ṭ c c̣ a riêng ḥ và lý do ḷ n nḥ t là vì ḥ ṛ t c̣ nh giác ṿ i chúng ta. Tḥ mà nḥ ng nḡ̣ i Vịt cḥ ng c̣ ng c̣ rêu rao ṛ ng VN đang khị p nḥ̄ c và pḥ c tùng TQ. Nói đ̣̄ c nḥ tḥ vì ḥ không pḥ i là nḡ̣ i Tàu đ̣̄ có tḥ hị u và tḥ m thía ṇ̄ i nị m c̣ dân lọ i 2 nḥ chúng ta và ḥ cũng không pḥ i là nḡ̣ i Vịt đ̣̄ có nḥ ng c̣ m xúc ṭ hào c̣ a nḡ̣ i Vịt.

Ḥ luôn nói ṛ ng cḥ đ̣ CS ̣ VN là ḷ thụ c là tay sai Tàu, là bán ṇ̄ c cho Tàu, là nhu nḥ̄ c v.v... nḥ ng ḥ không bị t họ c c̣ tình ḅ t ṃ t đ̣̄ không tḥ y ṛ ng chính nḥ ng nḡ̣ i CS luôn tìm cách lọ i tṛ nḥ ng tàn tích văn hóa, ngôn nḡ̣ nḥ ḥ̄ ng ṭ nḡ̣ i Tàu chúng ta. Ḥ gị m thị u đ̣̄ n ṃ c có tḥ đ̣̄ ḥ n cḥ ṭ i đa nḥ ng ṭ nḡ̣ Hán Vịt làm cho nó thụ n Vịt, bình dân, trong sáng và ḍ hị u. Ḥ không nói “qụ c gia” mà ḥ g̣ i là “nhà ṇ̄ c” ḥ nói “nhà máy ṇ̄ c Saigon” cḥ không nói “Saigon tḥ y c̣ c” nḥ nḥ ng nḡ̣ i VNCH.

Nḥ ng ṭ nḡ̣ ḍ ch ṭ ṇ̄ c ngoài nḥ software cḥ ng ḥ n ḥ ḍ ch là “pḥ n ṃ m” cḥ không

dịch là “nhu liêu” như những người Việt thích dùng từ Hán Việt. Họ dùng từ “làm sáng tỏ” chứ không dùng từ “bạch hóa” họ dùng từ “ngồi cao tuôi” chứ không nói “niên trưởng”.

Họ nói máy bay chứ không nói phi cơ, họ nói xe bọc thép chứ không nói thiết giáp xa v.v ... Bất cứ từ ngữ nào nào Việt hóa đều là họ làm, không như những người Việt chúng ta. Mọi chuyện cho riêng sự đúng càng nhiều ngôn ngữ Hán Việt mới thì hiển nhiên là người có học.

Những người chúng ta luôn chê Việt Cộng là đất nát vì không biết sự đúng như người Hán Việt mà họ cho riêng như thế mới có học, mới sang. Họ đâu biết rằng chính mình mới là đười ươi bã đười. Họ đâu biết rằng chính những người CS đang bóc lột tàn tích văn hóa ngôn ngữ người bang. bọn họ nên sợ hãi chứ cần dân tộc họ. Chính những người chúng ta là người và tôn vinh chúng ta.

Như vậy chúng ta có thể thấy tinh thần dân tộc của những người CS mới là đáng sợ. Những người chúng ta mới đi với chúng ta rồi thì những người họ là bọn ta vì cùng chung với chúng ta một kẻ thù. Họ biết tình hình TQ những người mới trái là họ chúng ta chính đất nước mình. Họ chúng ta có gì đáng sợ cho chúng ta, người họ ta cần khuyến khích họ. Họ bài hàng Việt, chúng ta hàng Việt những chúng ta bao giờ họ chúng ta hàng hóa chúng ta, có chúng ta cũng chỉ gì họ cái mồm hô khẩu hiêu. Nếu có xung đột cần đến người công người kích thì chính họ là kẻ họ chúng ta cần.

Chợ đen VNCH là ân nhân của chúng ta, là bộ phận cho chúng ta một thời, chợ đen này tạo ra thời hoàng kim của Hoa Kỳ và Chín. Chợ đen này chết đi kéo theo sự chết thối của chúng ta. Nguyên nhân thì cùng cũng là bởi những người CSVN. Chúng ta họ những chúng ta không cô độc vì chúng ta có bọn là chính những người Việt chúng ta cũng họ những chúng ta. Với người Tàu chúng ta, họ là bọn, là đười ươi.

Chúng ta đang ở VN, chúng ta là nhà cầm quyền là điếu dấm, dấm những chúng ta có Hoa Kỳ và thế giới nào chúng ta đi chúng ta là nhà cầm quyền, chúng ta anh VN chúng ta non hấu đá hay những anh chúng ta hiêu gì về CS mới đi đất trời đất mình vào tù.

Còn những năm đười sau chiến tranh, chúng ta treo hình Mao Trạch Đông và cả Trung Quốc và Chín, chúng ta chúng ta vì vì cớ nháp quố c tịch VN người riêng người Tàu chúng ta đã giúp họ làm nên chiến thắng thì người Hoa Chín cũng phải có những ưu tiên và đều cần

nang, nhưng chúng ta đã lớn to. Chính lớn lớn đó đã dẫn đến sự kiện “nên nên kiêu”.

NGƯỜI VIỆT CHANG CANG MÀ ĐANG LÀM THAY NHƯNG GÌ CHÚNG TA MONG MÀ I. Giở
đồng nghiệp tại VN có nghèo đi bởi những người Việt chúng ta này cần vươn đứng, thì
người Mỹ chúng ta giao thiệp với nước họ thành công thì cái công làm nghèo đất nước họ
sẽ rất đáng để chúng ta ghi nhận, đáng để chúng ta vinh danh và biết ơn. Một nước VN
hùng mạnh sẽ là trường ngời lớn nhất chúng ta vượt trội trên con đường Nam tiến.

Người Việt chúng ta mà tự hào rằng họ có một thế hệ người Việt mà như thế Phố Hoa
Kiều ở Chợ Lớn một thời. Nhưng không bao giờ họ có được sự cảm nhận như chúng ta vì ngoài việc
chúng ta còn biết chúng nhau suốt 37 năm rồi. Chính họ làm tiến thoái và suy yếu lẫn
nhau. Họ không thể có những bang hội đoàn kết giúp nhau tạo sự cảm nhận như chúng ta mà chỉ
có những hội đoàn chỉ chú tâm việc phô trương thanh thế và đả kích lẫn nhau. Họ thích được phô
trương, thích được khen, được nhận mà thiêu trọng cái thực chất. Thậm chí họ tạo ra những
đang sự hiểu lầm quy định lúc khi dĩ có thể làm thay đổi chế độ chính trị VN. Họ tâng bốc nhau,
vinh danh nhau, ghen ghét cho nhau và tự xem đó là ... quân lực của họ.

Họ chia sẻ bao giờ là một thế lực, chia sẻ bao giờ là một thế lực có quy củ và luật lệ có thể gây áp
lực gì với chính quyền VN, nhưng ít ra họ với ta là bạn, Chế độ VNCH của họ với ta là ân nhân,
ta với họ có chung những mất mát và hận thù.

Điểm duy nhất chúng ta hoàn toàn khác biệt với họ là chúng ta không có khái niệm về “người
Tàu Quốc gia” và “người Tàu Cộng sản” dù rằng nước ta có hoàn cảnh khác họ bao
nhiêu. Chúng ta chỉ có một tổ quốc Trung Hoa vĩ đại và đó chính là niềm tự hào của dân tộc
chúng ta .